

CHỦ NHẬT, ngày 25 Tháng Bảy, 2021 TUẦN THỨ 17 MÙA THƯỜNG NIÊN—NĂM B

MỘT THIÊN CHÚA, MỘT NIỀM TIN

Bạn có nghĩ rằng tác giả của bốn sách Phúc Âm đã biết trước được về bài đọc đầu tiên của ngày hôm nay từ Sách thứ hai của các Vua không? Tất nhiên là họ đã. Tiên tri Elisha nuôi dưỡng một trăm người qua hai mươi ổ bánh lúa mạch để chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa. Cùng một phép lạ này, giờ thì số lượng người được nhân lên nhiều qua phần lương thực bằng ít ổ bánh hơn, được phân phát từ Chúa Giê-su trong cả bốn sách Phúc âm. Trong đoạn văn hôm nay của Thánh Gioan, thậm chí chúng ta còn biết được chi tiết rằng ổ bánh mì là lúa mạch, nhắc nhở mọi người Do Thái đạo hạnh về phép lạ mà Tiên Tri Ê-li-sê đã làm. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã lẫn trốn khi họ muốn phong ngài lên làm vua. Chính đoạn văn trong Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô nêu cho chúng ta hiểu lý do về điều này. Quyền năng của Chúa Giê-su đến từ Thiên Chúa. Không có nghĩa là chỉ để nuôi dưỡng chúng ta, hoặc cung cấp cho một đoàn phái của một vị vua. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một Thiên Chúa và Cha của tất cả mọi công trình qua Đức Giê-su Kitô và thông qua cho tất cả chúng ta. Bản quyền © J. S. Paluch Co.



Chúa Giê-su cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, phân phát cho mọi người ăn.

CÁC LỚP GIÁO LÝ, THÊM SỨC và GIỚI TRẺ

Tất cả các lớp học sẽ được sinh hoạt trở lại vào Tháng Chín, 2021.

Văn Phòng Giáo Lý đang chuẩn bị một chương trình Giáo Lý và các lớp Thêm Sức đúng theo quy luật Giáo Phận và bảo vệ các em học sinh, ban Giáo Viên cùng gia đình các em an toàn.

Mọi chi tiết sẽ được tiến trình vào Tháng Tám, 2021

Cảm ơn lòng kiên nhẫn và tinh thần hiểu biết của quý vị.



Ban Giáo Lý mong đợi được đón tiếp các em, phụ huynh cùng mọi người trong nguồn sinh lực đức tin mới đầy sống động.

XIN VUI LÒNG LƯU Ý

TẤT CẢ MỌI PHIÊN HỌP, DỊCH VỤ GIÁO XỨ PHẢI ĐƯỢC LÊN LỊCH TRÌNH QUA VĂN PHÒNG GIÁO XỨ
Xin vui lòng liên lạc Thư Ký, Văn Phòng Giáo Xứ
951-689-8921 ext. 100 hay kromero@sbdioocese.org

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN
Ngày 18 Tháng Bảy, 2021

Trong Thánh Lễ : \$ 7,066.50
Qua Trang Mạng : \$ 1,155.00
Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: "olphriverside.org"

Cảm Ơn

NGÀY THẾ GIỚI DÀNH CHO ÔNG BÀ NỘI NGOẠI



Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ định, Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021 là Ngày Thế giới đầu tiên dành cho Ông Bà Nội Ngoại và quý vị cao niên. Ngày này trùng hợp với Lễ Thánh Joachim và Anna, ông bà của Chúa Giê-su, vào ngày 26 tháng Bảy. Ngày này thu hút sự chú ý nói lên vai trò quan trọng của ông bà và quý vị cao niên trong cộng đồng chúng ta và trong sứ mệnh của Giáo hội. — “Trẻ em và quý vị cao niên xây dựng tương lai của các dân tộc: bởi lý do, trẻ em dẫn dắt lịch sử về phía trước, người già truyền dạy kinh nghiệm và trí tuệ của cuộc đời giới trẻ”. — Đức Thánh Cha Phanxicô

Cộng đồng OLPH cầu nguyện cho tất cả Ông Bà Nội Ngoại và quý vị cao niên của giáo xứ chúng ta. Cảm ơn những món quà đức tin, ơn khôn ngoan và kinh nghiệm sống quý vị đã để lại cho thế hệ sau!

Phân Nhiệm Phục Vụ Lời Chúa

THÁNG BẢY, 2021 — Năm B

†† Chủ Nhật, ngày 25 Tháng Bảy, 2021
Tuần Thứ 17 MTN - A Thường



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA THÁNG BẢY — 2021

Ý truyền giáo—Cầu cho chúng ta trở nên những kiến trúc sư can đảm và nhiệt huyết của đối thoại và tình hữu nghị trong những hoàn cảnh xung đột chính trị, kinh tế và xã hội.



LỊCH TRÌNH VĂN PHÒNG GIÁO XỨ

Thứ Ba, Thứ Tư & Thứ Năm từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
951-689-8921 ext. 100 — Email : olph.riv@sbdioocese.org

TRUNG TÂM PHÂN PHÁT THỰC PHẨM
Mở cửa Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 6,
từ 10 am đến 12 giờ trưa

